

Số: /STNMT-VP

Bình Phước, ngày tháng năm 2023

V/v báo cáo thực hiện những vấn đề  
đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh  
khóa X

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- UBND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1992/UBND-TH ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.

Sau khi rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X của đơn vị, cụ thể như sau:

**1. Tại mục A.I.1.a.(ii) Báo cáo số 399/BC-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh về báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2022), HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh đã hứa chỉ đạo vấn đề sau: “Sau khi UBND thành phố Đồng Xoài tiến hành thanh tra, báo cáo kết quả, UBND tỉnh sẽ xem xét, giải quyết việc quản lý, sử dụng khu đất phía sau Trường Cao đẳng Bình Phước, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số hộ dân trong khu vực theo quy định và trả lời cho cử tri.”**

Trả lời:

Liên quan đến nội dung này UBND tỉnh đã có Công văn số 2391/UBND-TD ngày 05/9/2022 chỉ đạo UBND thành phố Đồng Xoài thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra sử dụng đất của các hộ dân tại khu đất tiếp giáp phía sau (hướng Nam) tường rào của Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước (nay là Trường Cao đẳng Bình Phước) và việc cấp GCNQSD đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với một số hộ dân trong khu vực này.

Hiện nay, UBND thành phố Đồng Xoài đã thành lập Đoàn thanh tra theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 30/01/2023, do đó kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Đồng Xoài báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

**2. Tại mục A.I.10.a. Báo cáo số 399/BC-UBND ngày 06/12/2022 UBND tỉnh đã hứa chỉ đạo vấn đề sau: “UBND tỉnh sẽ tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để xem xét, thống nhất hướng giải quyết đối với diện tích đất bị xâm canh, lấn chiếm thuộc khu vực biên giới (gần khu vực Đồn biên phòng Lộc Tấn) phù hợp, đảm bảo đúng quy định”.**

Trả lời:

Khu vực gần Đồn biên phòng Lộc Tấn thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp, hiện do BQLRPH Lộc Ninh quản lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh Phương án xử lý diện tích đất bị xâm canh, lấn chiếm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 268/TB-UBND ngày 25/5/2021. Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Phương án và trình UBND tỉnh theo Công văn số 2606/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/11/2022; UBND tỉnh đã tổ chức họp vào ngày 21/12/2022 và ban hành Thông báo kết luận số 10/TB-UBND ngày 10/01/2023, theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát toàn bộ về diện tích, về cơ sở pháp lý, việc lựa chọn phương án xử lý cụ thể từng trường hợp và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với UBND các huyện, thị rà soát, tổng hợp. Dự kiến trong tháng 7 năm 2023 sẽ trình UBND tỉnh.

Trên đây là tình hình thực hiện những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X của Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- BGD;
- Lưu: VT(H).

**GIÁM ĐỐC**